



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี โทร. ๐-๓๒๓๙-๕๕๒๖

ที่ รบ ๗๘๐๐๑/--

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบต่อแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และได้แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อนฯ การประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้ขับเคลื่อน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรีได้แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานการดำเนินการตามแบบรายงานมายังสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลตะนาวศรี ทุกรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อรวบรวมสรุปรายงานต่อนายองค์การบริหารส่วน ตำบลตะนาวศรี เห็นชอบให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางฯ ดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติโดนเคร่งครัดและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้ดำเนินการตามแนวทางฯ เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รับการรายงานปฏิบัติตามประกาศฯ ของแต่ละสำนัก/กอง/หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในรอบการรายงานที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการดำเนินการตามประกาศฯ ในรอบ ๖ เดือน (๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลปรากฏจากที่ได้รับการรายงานไม่พบบุคคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลตะนาวศรี ดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตาม บัญชีตรวจสอบการรายงานฯ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทร์อุษา จิตต์งามขำ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(นางรุ่งฟ้า ศรีคำ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/(นางสาว....

๒๕๖๓

(นางสาวเกษณี สุคธธา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒

(นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒๑

(นายพุด แยมพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

สรุปรายงานการดำเนินการ
การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy
รอบ ๖ เดือน (เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน	สำนัก/กองที่ดำเนินการ
- ไม่พบบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน/ไม่เป็นไปตามแนวทางฯ	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม